

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
249	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	อุบลราชธานี	โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
250	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	อุบลราชธานี	โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
251	มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น	กรุงเทพฯ	โครงการสยามพิวจอร์ทาวนเซ็นเตอร์ เขตบางบอน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
252	มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น	กรุงเทพฯ	โครงการสยามพิวจอร์ทาวนเซ็นเตอร์ เขตบางบอน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
253	มหาวิทยาลัยเกริก	สมุทรปราการ	โรงเรียนเกริกวิทยาลัย	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
254	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกระบี่)	กรุงเทพฯ	อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น U (จตุจักร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
255	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ	อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 26 (ตึก กบข)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	หมวดวิชาการเงิน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
256	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ราชบุรี	สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
257	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ลพบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
258	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรุงเทพฯ	อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
259	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เชียงใหม่	ศูนย์การศึกษา จ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
260	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	นครราชสีมา	ศูนย์การศึกษา จ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
261	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	นครสวรรค์	ศูนย์การศึกษา จ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
262	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปทุมธานี	ศูนย์การศึกษา จ ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
263	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พิษณุโลก	ศูนย์การศึกษา จ พิษณุโลก โรงเรียนบริหารธุรกิจและ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
264	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สงขลา	ศูนย์การศึกษา จ สงขลา (หาดใหญ่) โรงเรียนพณิชยการ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
265	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์การศึกษา จ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
266	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อุบลราชธานี	ศูนย์การศึกษา จ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
267	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ซอยชิรธรรมสาธิต 23 พระโขนง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	เทววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
268	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ซอยชิรธรรมสาธิต 23 พระโขนง	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	เทววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
269	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการโลจิสติกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
270	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การบริหารโรงพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
271	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
272	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	การจัดการมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
273	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	การจัดการมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
274	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	การจัดการมหาบัณฑิต	การบริหารโรงพยาบาล	แจ้งปิดการเรียนการสอน
275	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการสื่อและบันเทิง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
276	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
277	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารโรงพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
278	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
279	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารโรงพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
280	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง	แจ้งปิดการเรียนการสอน
281	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
282	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสยามคอมเพล็กซ์	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (นานาชาติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
283	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	กรุงเทพฯ	ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารการพัฒนาองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
284	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	กรุงเทพฯ	ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
285	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สมุทรสาคร	ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
286	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สมุทรสาคร	ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การจัดการความรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
287	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	นครราชสีมา	โรงเรียนกุสุมภ์ เทคโนโลยี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
288	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	นครราชสีมา	โรงเรียนกุสุมภ์ เทคโนโลยี	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
289	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ยะลา	เทศบาลเมืองเบตง	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
290	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ยะลา	เทศบาลเมืองเบตง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
291	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพฯ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
292	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพฯ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
293	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพฯ	องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
294	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมระบบการผลิต	แจ้งปิดการเรียนการสอน
295	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ครุศาสตร์เทคโนโลยี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
296	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
297	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล	แจ้งปิดการเรียนการสอน
298	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า	แจ้งปิดการเรียนการสอน
299	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
300	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
301	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นครราชสีมา	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
302	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ครุศาสตร์เทคโนโลยี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
303	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
304	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล	แจ้งปิดการเรียนการสอน
305	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า	แจ้งปิดการเรียนการสอน
306	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
307	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ราชบุรี	มรภ.หมู่บ้านจอมบึง	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
308	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ลพบุรี	วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี	ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ครุศาสตร์เทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถาบันที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
340	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	นครสวรรค์	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
341	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	นครสวรรค์	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	โยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
342	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	นครศรีธรรมราช	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
343	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พะเยา	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
344	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พะเยา	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ
345	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	เพชรบุรี	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
346	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
347	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ
348	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
349	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ระยอง	ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	รับทราบ
350	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	ระงับปิดโครงการปี 2553
351	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ลำปาง	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
352	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	สงขลา	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เครื่องกล	ระงับปิดโครงการปี 2553
353	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	สงขลา	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	ไฟฟ้า	ระงับปิดโครงการปี 2553
354	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	สุพรรณบุรี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ระงับปิดโครงการปี 2553
355	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	อุบลราชธานี	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	โยธา	ระงับปิดโครงการปี 2553
356	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	กรุงเทพฯ	อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		รับทราบ
357	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	กรุงเทพฯ	อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	บัญชีบัณฑิต		รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
358	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	บริษัท เทรน โทม์ เทสต์ จำกัด (ในเครือสหพัฒน์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด (เทียบโอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
359	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	รับทราบ
360	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	รับทราบ
361	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	รับทราบ
362	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ระบบสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
363	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด (เทียบโอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
364	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	กรุงเทพฯ	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (เทียบโอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
365	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	เวียดนาม	TUEBA สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
366	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	สมุทรปราการ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
367	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	สมุทรสาคร	โรงเรียนฐานเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (เทียบโอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
368	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	สมุทรสาคร	โรงเรียนฐานเทคโนโลยี	ไม่ระบุ	การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
369	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)	บัญชีบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
370	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
399	มหาวิทยาลัยธนบุรี	สงขลา	โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
400	มหาวิทยาลัยนครพนม	กรุงเทพฯ	ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนครพนม	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการการบิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
401	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	เกสซ์กรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	เกสซ์ศาสตรมหาบัณฑิต	เกสซ์กรรมชุมชน	รับทราบ
402	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ)	การคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
403	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีอยุธยา	การศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
404	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีอยุธยา	การศึกษามหาบัณฑิต	การศึกษา แขนงวิชาพลาณามัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
405	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีอยุธยา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ดุริยางคศาสตร์สากล	แจ้งปิดการเรียนการสอน
406	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนศรีอยุธยา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาสังคม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
407	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
408	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
409	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การสื่อสารการตลาด	แจ้งปิดการเรียนการสอน
410	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
411	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
412	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	นโยบายสาธารณะ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
413	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
414	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	พลังงานทดแทน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
415	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	แจ้งปิดการเรียนการสอน
416	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กรุงเทพฯ	อาคารเวฟเพลส	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	แจ้งปิดการเรียนการสอน
417	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กำแพงเพชร	วีชรวิทยา	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
418	มหาวิทยาลัยนเรศวร	เชียงใหม่	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
419	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ตาก	ตากพิทยาคม	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
420	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นครสวรรค์	นวมินทร์ราชูทิศ มัชฌิม	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
421	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิจิตร	พิจิตรพิทยาคม	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
422	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิจิตร	ศูนย์พัฒนาการบริหารและทรัพยากรมนุษย์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	นโยบายสาธารณะ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
423	มหาวิทยาลัยนเรศวร	เพชรบูรณ์	วิทยานุกูลนารี	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
424	มหาวิทยาลัยนเรศวร	แพร่	นารีรัตน์	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
425	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุพรรณบุรี	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่องและ 4 ปี)		แจ้งปิดการเรียนการสอน
426	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุพรรณบุรี	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
427	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุดรดิตต์	โรงเรียนอุดรดิตต์ดรุณี	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
428	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	นครราชสีมา	โรงเรียนชุมพวงศึกษา	ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
429	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	นนทบุรี	โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์	รับทราบ
430	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	นครปฐม	ศูนย์วิทยาคาร โรงเรียนเวอริ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
431	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	นครปฐม	ศูนย์วิทยาคาร โรงเรียนเวอริ	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
432	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	บึงกาฬ	ศูนย์วิทยาคารนานาชาติหนองคาย (โรงเรียนเอ็น.เทค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย)	นิติศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
433	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	บึงกาฬ	ศูนย์วิทยาคารนานาชาติหนองคาย (โรงเรียนเอ็น.เทค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
434	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	บึงกาฬ	ศูนย์วิทยาคารนานาชาติหนองคาย (โรงเรียนเอ็น.เทค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย)	บัญชีบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
435	มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่	บึงกาฬ	ศูนย์วิทยาคารนานาชาติหนองคาย (โรงเรียนเอ็น.เทค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย)	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
436	มหาวิทยาลัยบูรพา	กระบี่	ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.กระบี่	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
437	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	โรงเรียนนานาชาติ บริติชโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา (ศูนย์การศึกษานนทบุรี)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
438	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	โรงเรียนนานาชาติ บริติชโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา (ศูนย์การศึกษานนทบุรี)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
439	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
440	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 14	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
441	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 14	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การตลาด	แจ้งปิดการเรียนการสอน
442	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 14	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การบัญชีบริหาร	แจ้งปิดการเรียนการสอน
443	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 14	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การประกอบการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
444	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 14	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร		อยู่ระหว่างดำเนินการ
445	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
446	มหาวิทยาลัยบูรพา	กรุงเทพฯ	อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
447	มหาวิทยาลัยบูรพา	กาฬสินธุ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
448	มหาวิทยาลัยบูรพา	กาฬสินธุ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การพยาบาลผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
449	มหาวิทยาลัยบูรพา	กาฬสินธุ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
450	มหาวิทยาลัยบูรพา	จันทบุรี	ศูนย์การศึกษาจันทบุรี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
451	มหาวิทยาลัยบูรพา	ฉะเชิงเทรา	โรงเรียนวัดดอนทอง	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน

**ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
452	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต	แจ้งปิดการเรียนการสอน
453	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
454	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
455	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
456	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	สถาบันการเรียนรู้ชุมชน พนัสนิคม	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง	แจ้งปิดการเรียนการสอน
457	มหาวิทยาลัยบูรพา	เชียงใหม่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
458	มหาวิทยาลัยบูรพา	นนทบุรี	สำนักงาน ก.พ.(นนทบุรี)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
459	มหาวิทยาลัยบูรพา	นนทบุรี	สำนักงาน ก.พ.(นนทบุรี)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
460	มหาวิทยาลัยบูรพา	นราธิวาส	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
461	มหาวิทยาลัยบูรพา	พัทลุง	อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.พัทลุง)
462	มหาวิทยาลัยบูรพา	แม่ฮ่องสอน	สรรพากรพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการสาธารณะ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
463	มหาวิทยาลัยบูรพา	แม่ฮ่องสอน	สรรพากรพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
464	มหาวิทยาลัยบูรพา	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จัดการภาครัฐและภาคเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
465	มหาวิทยาลัยบูรพา	ยะลา	อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการขยายโอกาส กองการศึกษา (เทศบาลเมืองเบตง) (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.ยะลา)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
466	มหาวิทยาลัยบูรพา	ยะลา	สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ภูมิสารสนเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
467	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระนอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.ระนอง)
468	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC	เทคโนโลยีบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
469	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	บริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
470	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมเคมี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
471	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	โรงแรมสตาร์พลาซ่า	บริหารธุรกิจดุซฐ์บัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
472	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	โรงแรมสตาร์พลาซ่า	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร		อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
473	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
474	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
475	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
476	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
477	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
478	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	เทคโนโลยีบัณฑิต	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
479	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
480	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาการตลาด	แจ้งปิดการเรียนการสอน
481	มหาวิทยาลัยบูรพา	ระยอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	บัญชีบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
482	มหาวิทยาลัยบูรพา	สงขลา	ศูนย์การศึกษาภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
483	มหาวิทยาลัยบูรพา	สระบุรี	โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (ศูนย์การศึกษาสระบุรี)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
484	มหาวิทยาลัยบูรพา	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์การศึกษาภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
485	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	กรุงเทพฯ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	นิติศาสตรบัณฑิต		ไม่รับทราบ
486	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ขอนแก่น	โรงเรียนบ้านหนองกงวิทยาคาร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
487	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ขอนแก่น	โรงเรียนบ้านหนองกงวิทยาคาร	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
488	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ชัยภูมิ	โรงเรียนบางกอกเทคโนโลยี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบ
489	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ชัยภูมิ	โรงเรียนอินทศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
490	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ชัยภูมิ	โรงเรียนอินทศึกษา	บัญชีบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
491	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ชัยภูมิ	โรงเรียนอินทศึกษา	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
492	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	เชียงใหม่	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	ไม่รับทราบ
493	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	เชียงใหม่	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		ไม่รับทราบ
494	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	เชียงใหม่	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.แจ้งเรื่องเข้ามาใหม่ นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)
495	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	เชียงใหม่	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.แจ้งเรื่องเข้ามาใหม่ นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)
496	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ตรัง	โรงเรียนห้วยยอด	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ
497	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ตรัง	โรงเรียนห้วยยอด	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	รับทราบ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
498	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	นครพนม	วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
499	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	นครราชสีมา	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
500	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	นครศรีธรรมราช	โรงเรียนนครพนมวิทยการ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	ไม่รับทราบ
501	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	นครศรีธรรมราช	โรงเรียนนครพนมวิทยการ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	ไม่รับทราบ
502	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	นครศรีธรรมราช	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
503	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ปัตตานี	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบ
504	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ปัตตานี	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	รับทราบ
505	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ปัตตานี	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
506	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ปัตตานี	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
507	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
508	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ลพบุรี	ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี	รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
509	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ลพบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
510	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ลพบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
511	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ศรีสะเกษ	โรงเรียนชุมชนราษฎร์บำรุง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	ไม่รับทราบ
512	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ศรีสะเกษ	โรงเรียนชุมชนราษฎร์บำรุง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.แจ้งเรื่องเข้ามาใหม่ นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)
513	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ศรีสะเกษ	โรงเรียนชุมชนราษฎร์บำรุง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
514	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สกลนคร	โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
515	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สกลนคร	โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ
516	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สกลนคร	โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
517	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สกลนคร	โรงเรียนอากาศอำนวย	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
518	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	ไม่รับทราบ
519	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ไม่รับทราบ
520	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า	แจ้งปิดการเรียนการสอน
521	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สมุทรปราการ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
522	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
523	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
524	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
525	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	บัญชีบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
526	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
527	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
528	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	ไม่รับทราบ
529	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
530	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	ไม่รับทราบ
531	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม แจ้งเรื่องเข้ามาใหม่ นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)
532	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	สระแก้ว	โรงเรียนไฮเทค_เทคโนโลยี	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)	ไม่ระบุ	ไม่รับทราบ
533	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	อุบลราชธานี	โรงเรียนวารินชำราบ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
534	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	อุบลราชธานี	โรงเรียนวารินชำราบ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
535	มหาวิทยาลัยพะเยา	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยการจัดการ อาคารสิวาเทล เขตปทุมวัน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การท่องเที่ยว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
536	มหาวิทยาลัยพะเยา	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยการจัดการ อาคารสิวาเทล เขตปทุมวัน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
537	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	นครปฐม	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุบลมภ์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
538	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	นครปฐม	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุบลมภ์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
539	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	นครปฐม	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุบลมภ์)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
540	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	พิจิตร	โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
541	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	พิจิตร	โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
542	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	พิจิตร	โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
543	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	เพชรบูรณ์	โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
544	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	เพชรบูรณ์	โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
545	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	เพชรบูรณ์	โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัย	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
546	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	ราชบุรี	โรงเรียนปากท่อวิทยาคม	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
547	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	ราชบุรี	โรงเรียนปากท่อวิทยาคม	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
548	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	ราชบุรี	โรงเรียนปากท่อวิทยาคม	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
549	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
550	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
551	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
552	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนอุดรดิตต์ดรุณี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
553	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนอุดรดิตต์ดรุณี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
554	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	อุดรดิตต์	โรงเรียนอุดรดิตต์ดรุณี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
555	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
587	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร้อยเอ็ด	บ้านท่าเยี่ยม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี	พุทธศาสตรบัณฑิต	ศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
588	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร้อยเอ็ด	บ้านท่าเยี่ยม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี	พุทธศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
589	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร้อยเอ็ด	บ้านท่าเยี่ยม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
590	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ระยอง	วัดป่าประดู่	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
591	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ราชบุรี	วัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
592	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ราชบุรี	วัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	รับทราบ
593	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ราชบุรี	วัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม	พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
594	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ลำปาง	วัดบุญวาทย์วิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา (แก่คฤหัสถ์)	รับทราบ
595	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ลำปาง	วัดบุญวาทย์วิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (แก่บรรพชิต และคฤหัสถ์)	รับทราบ
596	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ลำปาง	วัดบุญวาทย์วิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	ศาสนา (แก่บรรพชิต)	รับทราบ
597	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ลำปาง	วัดบุญวาทย์วิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	การสอนพระพุทธศาสนา (แก่บรรพชิต)	รับทราบ
598	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ศรีสะเกษ	วัดสระกำแพงใหญ่	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
599	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ศรีสะเกษ	วัดสระกำแพงใหญ่	พุทธศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
600	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ศรีสะเกษ	วัดสระกำแพงใหญ่	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
601	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สกลนคร	วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	การสอนพระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
602	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สงขลา	วัดหงษ์ประดิษฐาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	ศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
603	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สงขลา	วัดหงษ์ประดิษฐาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
604	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สงขลา	วัดหงษ์ประดิษฐาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
605	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สระแก้ว	วัดสระแก้ว	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
606	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สิงห์บุรี	วัดพิบูล	พุทธศาสตรบัณฑิต	พระพุทธศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
607	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สิงห์บุรี	วัดพิบูล	พุทธศาสตรบัณฑิต	สังคมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
608	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สุพรรณบุรี	วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
609	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สุราษฎร์ธานี	วัดพัฒนาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	ศาสนา	รับทราบ
610	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สุราษฎร์ธานี	วัดพัฒนาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	รับทราบ
611	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	สุราษฎร์ธานี	วัดพัฒนาราม	พุทธศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ	รับทราบ
612	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อุดรดิตถ์	วัดหมอนไม้	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	รับทราบ
613	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อุทัยธานี	วัดหนองขุนชาติ	พุทธศาสตรบัณฑิต	การจัดการเชิงพุทธ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
614	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	กำแพงเพชร	ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร วัดนาควัชรโสภณ อ.เมือง	ศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์การปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
615	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	กำแพงเพชร	ศูนย์ศึกษากำแพงเพชร วัดนาควัชรโสภณ อ.เมือง	ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	พุทธศาสนาและปรัชญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
616	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	กำแพงเพชร	ศูนย์ศึกษากำแพงเพชร วัดนาควัชรโสภณ อ.เมือง	ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์การปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
710	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุดรธานี	สถาบันการพลศึกษา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สิ่งแวดล้อมศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
711	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุดรธานี	สถาบันการพลศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
712	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุดรธานี	สถาบันการพลศึกษา	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
713	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุดรธานี	สถาบันการพลศึกษา	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
714	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุบลราชธานี	โรงเรียนวารินชำราบ	การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
715	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุบลราชธานี	โรงเรียนวารินชำราบ	การศึกษามหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
716	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อุบลราชธานี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
717	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	กระบี่	เทศบาลตำบลปลายพระยา	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
718	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปัตตานี	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
719	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปัตตานี	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
720	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปัตตานี	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	การประมง	ระงับปิดโครงการปี 2553
721	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปัตตานี	วิทยาลัยประมงปัตตานี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2553
722	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	พะเยา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2553
723	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	พังงา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
724	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	พังงา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2554
725	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	พัทลุง	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
726	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 (บ้านทุ่งพร้าว)	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	ระงับปิดโครงการปี 2553
727	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 (บ้านทุ่งพร้าว)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2550
728	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนห้องสอนศึกษา	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	ระงับปิดโครงการปี 2552
729	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ยะลา	โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
730	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ยะลา	สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
731	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยเอ็ด	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
732	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยเอ็ด	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2551
733	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สงขลา	พาณิชย์การหาดใหญ่	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
734	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สงขลา	พาณิชย์การหาดใหญ่	บริหารธุรกิจบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
735	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สงขลา	พาณิชย์การหาดใหญ่	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
736	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สงขลา	พาณิชย์การหาดใหญ่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาการท่องเที่ยว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
737	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สงขลา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	การประมง	ระงับปิดโครงการปี 2553
738	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สตูล	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการชุมชน	ระงับปิดโครงการปี 2553
739	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สตูล	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
740	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สิงห์บุรี	สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐศาสตร์	ระงับปิดโครงการปี 2554

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
741	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	อุดรธานี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	การประมง	ระบุปิดโครงการปี 2552
742	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารปัญญาภูมิ 2	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
743	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารปัญญาภูมิ 2	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การแพทย์บูรณาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
744	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารปัญญาภูมิ 2	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
745	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
746	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	ตจวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
747	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
748	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	ตจวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
749	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
750	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพฯ	อาคารอโศกเพลส	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
751	มหาวิทยาลัยโยนก	กรุงเทพฯ	อาคารเนชั่นทาวเวอร์	นิเทศศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการโฆษณาและ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
752	มหาวิทยาลัยโยนก	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
753	มหาวิทยาลัยโยนก	สกลนคร	โรงเรียนเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจสว่างแดนดิน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
754	มหาวิทยาลัยโยนก	หนองคาย	โรงเรียนเอ็น_เทคอินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยีหนองคาย	บัญชีบัณฑิต		รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
755	มหาวิทยาลัยโยนก	หนองคาย	โรงเรียนเอ็น_เทคอินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยีหนองคาย	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
756	มหาวิทยาลัยโยนก	หนองคาย	โรงเรียนเอ็น_เทคอินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยีหนองคาย	สารสนเทศศาสตรบัณฑิต		รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
757	มหาวิทยาลัยโยนก	หนองบัวลำภู	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
758	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาวิภาวดี อาคาร TST TOWER ชั้น 21-22	การจัดการมหาบัณฑิต	การเป็นผู้ประกอบการ	รับทราบ
759	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาวิภาวดี อาคาร TST TOWER ชั้น 21-22	บัญชีมหาบัณฑิต	บัญชี	รับทราบ
760	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาวิภาวดี อาคาร TST TOWER ชั้น 21-22	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบ
761	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาวิภาวดี อาคาร TST TOWER ชั้น 21-22	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง	รับทราบ
762	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	อาคารสาทรธานี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
763	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	อาคารสาทรธานี	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบ
764	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	อาคารสาทรธานี	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การทูตและการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
765	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	อาคารสาทรธานี	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	เงินในระบบเศรษฐกิจโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
766	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรุงเทพฯ	อาคารสาทรธานี	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การศึกษาระบบสองภาษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
767	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	กรุงเทพฯ	โรงเรียนดุสิตพณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	เทคนิคทางการตลาด	รับทราบ
768	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	กรุงเทพฯ	โรงเรียนดุสิตพณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์	รับทราบ
769	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	กรุงเทพฯ	โรงเรียนดุสิตพณิชยการ	บัญชีบัณฑิต		รับทราบ
770	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	รับทราบ
771	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	วิทยาการจัดการ	รับทราบ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
803	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ชัยนาท	ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม_ชัยนาท	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
804	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ชัยนาท	ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม_ชัยนาท	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
805	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่รับทราบ
806	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เชียงใหม่	ศูนย์การเรียนรู้อำเภอค้อยเต่า	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
807	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เชียงใหม่	ศูนย์การเรียนรู้อำเภออมก๋อย	ครุศาสตรบัณฑิต	การประถมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
808	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ล่าน้อย ศูนย์การเรียนรู้แม่ล่าน้อย_แม่สะเรียง	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	รับทราบ
809	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ล่าน้อย ศูนย์การเรียนรู้แม่ล่าน้อย_แม่สะเรียง	ครุศาสตรบัณฑิต	ภาษาไทย	รับทราบ
810	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน ศูนย์การเรียนรู้แม่ล่าน้อย_แม่สะเรียง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบ
811	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ล่าน้อย ศูนย์การเรียนรู้แม่ล่าน้อย_แม่สะเรียง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	รับทราบ
812	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย (5 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
813	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
814	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (เทียบโอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
815	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (หลังอนุปริญญา 2 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
816	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
817	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ
818	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นครสวรรค์	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ดาศิลป์)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
819	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ลพบุรี	โรงเรียนนารายณ์วิทยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
820	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ลพบุรี	โรงเรียนนารายณ์วิทยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
821	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ลพบุรี	โรงเรียนนารายณ์วิทยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (หลังอนุปริญญา 2 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
871	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	สมุทรปราการ	ศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
872	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	สมุทรปราการ	ศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
873	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	สมุทรปราการ	ศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
874	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	สมุทรปราการ	ศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	นิเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
875	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)	รับทราบ
876	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนพาณิชย์การปากช่อง อ.ปากช่อง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	รับทราบ
877	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ชัยนาท	โรงเรียนชัยนาทวิทยาคม	นิติศาสตรบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
878	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ชัยนาท	โรงเรียนชัยนาทวิทยาคม	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
879	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ชัยนาท	โรงเรียนชัยนาทวิทยาคม	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
880	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ชัยนาท	โรงเรียนชัยนาทวิทยาคม	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
881	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	พิจิตร	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
882	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	พิจิตร	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
883	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	สิงห์บุรี	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
884	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	สิงห์บุรี	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
885	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	สุโขทัย	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
886	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	อุทัยธานี	โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
887	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	อุทัยธานี	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
888	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	อุทัยธานี	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	บริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี)	การบัญชี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
889	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	อุทัยธานี	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	รัฐศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
890	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	กรุงเทพฯ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
891	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	กรุงเทพฯ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
892	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	จันทบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
893	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	จันทบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
894	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชลบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
895	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชลบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
896	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชัยภูมิ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
897	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชัยภูมิ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
898	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชุมพร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
899	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ชุมพร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
900	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ตราด	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
901	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ตราด	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
927	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สุพรรณบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
928	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สุพรรณบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
929	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สุพรรณบุรี	ศูนย์ฝึกอบรมระยะขยายโสม	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่รับทราบ
930	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สุราษฎร์ธานี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
931	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สุราษฎร์ธานี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
932	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	อุบลราชธานี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บริหารธุรกิจ (เน้นบัญชี)	ไม่รับทราบ
933	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	อุบลราชธานี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	รัฐประศาสนศาสตร์	ไม่รับทราบ
934	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
935	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
936	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค	ครุศาสตรบัณฑิต	อิสลามศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
937	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
938	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
939	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
940	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
941	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์ + โรงพยาบาลรามคำแหง)	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
942	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
943	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์)	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
944	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์)	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
945	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
946	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กรุงเทพฯ	อาคาร ICE (ศูนย์รามสแควร์)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	นิเทศศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
947	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กาฬสินธุ์	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกุฉินารายณ์	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
948	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	กาฬสินธุ์	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกุฉินารายณ์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
949	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ขอนแก่น	โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
950	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ขอนแก่น	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทพารักษ์	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
951	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ขอนแก่น	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทพารักษ์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
952	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
953	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
954	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	ไม่ระบุ	พระพุทธศาสนา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
955	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
956	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
957	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
958	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชัยภูมิ	โรงเรียนจักรัศวิทยานุกูล	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการปฐมวัยศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
959	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชัยภูมิ	โรงเรียนจักรัศวิทยานุกูล	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
960	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	เชียงใหม่	ศูนย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
961	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	เชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
962	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ตราด	โรงเรียนวัดเนินทราย	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
963	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ตราด	ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น อ.แหลมงอบ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
964	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
965	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
966	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นครราชสีมา	โรงเรียนบ้านหลักร้อย	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
967	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นครศรีธรรมราช	โรงเรียนเขาพังไกร	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
968	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
969	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นนทบุรี	โรงเรียนพัฒนวิชาการบางบัวทอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
970	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	นนทบุรี	โรงเรียนพัฒนวิชาการบางบัวทอง	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
971	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	น่าน	โรงเรียนน่าน้อย	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
972	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ลพบุรี	วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
973	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ลพบุรี	วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
974	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ลพบุรี	วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
975	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สกลนคร	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	แจ้งปิดการเรียนการสอน
976	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สกลนคร	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
977	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สกลนคร	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
978	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สกลนคร	ศูนย์บริการการศึกษา ณ ลุ่มน้ำยาม	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
979	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สงขลา	ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น อ.สะเดา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
980	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	สมุทรสงคราม	ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน อ.เมือง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
981	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	อุบลราชธานี	โรงเรียนบุญศรีวิทยาคาร	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
982	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	อ่างทอง	ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
983	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	อ่างทอง	ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	รับทราบ
984	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	อ่างทอง	ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	รับทราบ
985	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุโขทัย	สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ไม่รับทราบ
986	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุโขทัย	สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป	ไม่รับทราบ
987	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุโขทัย	สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	การบัญชี	ไม่รับทราบ
988	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1078	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	สระแก้ว	ศูนย์สระแก้ว ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1079	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	สระแก้ว	ศูนย์สระแก้ว ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน (2 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1080	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	สระแก้ว	ศูนย์สระแก้ว ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (2 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1081	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	สระบุรี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1082	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นครพนม	ห้องเรียนธาตุพนม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการสอน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1083	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นครพนม	ห้องเรียนอำเภอศรีสงคราม	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1084	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.เมือง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1085	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.เมือง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ แขนงคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1086	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.เมือง	บัญชีบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
1087	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.เมือง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1088	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
1089	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุกดาหาร	ห้องเรียนมุกดาหาร	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1090	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สกลนคร	ห้องเรียนอำเภอพังโคน(ย้ายมาจากห้องเรียนสว่างแดนดิน)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1091	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	พัทลุง	โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1092	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	พัทลุง	โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1093	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	พัทลุง	โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาธารณสุขชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1094	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	พัทลุง	โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1095	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1096	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1097	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1098	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1099	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1100	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1101	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1102	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สตูล	โรงเรียนพืมาพิทยาสรรค์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1103	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สตูล	โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1104	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สตูล	โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1105	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	สตูล	วิทยาลัยการจัดการ มรภ. สงขลา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1106	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1107	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1108	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	ศิลปศาสตรบัณฑิต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1109	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1110	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1111	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ตรัง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตรัง อาคารสุรบาลพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1112	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	นครนายก	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันนครนายก โรงเรียนเทคโนโลยี วิวัฒน์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1113	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	นครนายก	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันนครนายก โรงเรียนเทคโนโลยี วิวัฒน์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	รับทราบ
1114	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	นครนายก	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันนครนายก โรงเรียนเทคโนโลยี วิวัฒน์	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	รับทราบ
1115	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ประจวบคีรีขันธ์	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์หัวหิน) อาคารของสถาบันการบินพลเรือน บริเวณตรงข้ามท่า อ่าวสวนห้อย	ศิลปศาสตรบัณฑิต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1116	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ลำปาง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำปาง สำนักงานอนุบาลละออ อุทิศ อาคารอนุบาลละอออุทิศ	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1117	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ลำปาง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำปาง สำนักงานอนุบาลละออ อุทิศ อาคารอนุบาลละอออุทิศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1118	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ลำปาง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำปาง สำนักงานอนุบาลละออ อุทิศ อาคารอนุบาลละอออุทิศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1119	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ลำปาง	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำปาง สำนักงานอนุบาลละออ อุทิศ อาคารอนุบาลละอออุทิศ	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1120	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1121	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1122	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1123	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1124	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	คหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1125	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1126	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สุพรรณบุรี	ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ศิลปกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1127	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กรุงเทพฯ	ศูนย์ให้การศึกษาวัดไตรมิตรวิทยาราม	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1128	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กรุงเทพฯ	ศูนย์ให้การศึกษาวัดธรรมมงคล	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1129	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กรุงเทพฯ	ศูนย์ให้การศึกษาวัดธรรมมงคล	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การบริหารภาครัฐและเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1130	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กาญจนบุรี	กองพลทหารราบที่ 9	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1131	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ชลบุรี	โรงเรียนบางละมุงอินเตอร์ เทค	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1132	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	กองทัพภาคที่ 2	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1133	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	กองทัพภาคที่ 2	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1134	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1135	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1136	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1137	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1138	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1139	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ประจวบคีรีขันธ์	ค่ายธนระฆัง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1140	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ภูเก็ต	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1141	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ภูเก็ต	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1142	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มุกดาหาร				แจ้งปิดการเรียนการสอน
1143	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ระนอง	โรงเรียนตวงกลม			แจ้งปิดการเรียนการสอน
1144	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ราชบุรี	ค่ายภานุรังษี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1145	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ลพบุรี	โรงเรียนสงครามพิเศษ	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1146	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เลย	วัดศรีวิชัยนาราม	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	การเมืองการปกครอง	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1147	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เลย	วัดศรีวิชัยวราราม	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1148	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เลย	วัดศรีวิชัยวราราม	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	นวัตกรรมการจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1149	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สกลนคร	โรงเรียนบ้านจันทนงพพะเนาว์	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1150	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สกลนคร	โรงเรียนบ้านจันทนงพพะเนาว์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1151	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สกลนคร	โรงเรียนบ้านจันทนงพพะเนาว์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	การเมืองการปกครอง	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1152	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สกลนคร	โรงเรียนบ้านจันทนงพพะเนาว์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การบัญชี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1153	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สมุทรสาคร	กรมทหารสื่อสาร	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1154	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สมุทรสาคร	โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1155	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สระบุรี	โรงเรียนศูนย์การทหารม้า	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	แขนงวิทยุทธศาสตร์การพัฒนามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1156	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สุพรรณบุรี	ศูนย์ให้การศึกษา จ.สุพรรณบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1157	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	สุพรรณบุรี	ศูนย์ให้การศึกษา จ.สุพรรณบุรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1158	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	หนองบัวลำภู	โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	การเมืองการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1159	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	กระบี่	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1160	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1161	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1162	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1163	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อเนื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1164	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บัญชี (ต่อเนื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1165	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ยุทธศาสตร์การพัฒนามท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1166	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ชุมพร	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1167	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	ครุศาสตรบัณฑิต	การศึกษาปฐมวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1168	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1169	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1170	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1171	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1172	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ระนอง	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1173	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	กรุงเทพฯ	ศูนย์อนุรักษ์ศิลปมวยไทยแห่งชาติ	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มวยไทยศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1174	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	กรุงเทพฯ	ศูนย์อนุรักษ์ศิลปมวยไทยแห่งชาติ	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	มวยไทยศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1175	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ชลบุรี	สถาบันการเรียนรู้อุทยานพนัสนิคม	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ยุทธศาสตร์การพัฒนามท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1176	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ชลบุรี	สถาบันการเรียนรู้อุทยานพนัสนิคม	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1268	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	น่าน	วิทยาเขตน่าน ต. หุ้งศรีทอง อ. เวียงสา	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1269	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	เพชรบูรณ์	โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สิ่งแวดล้อมศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1270	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	เพชรบูรณ์	โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1271	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	เพชรบูรณ์	โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สิ่งแวดล้อมศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1272	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	แพร่	วิทยาเขตแพร่ ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง	บัญชีบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1273	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	แพร่	วิทยาเขตแพร่ ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง	บริหารธุรกิจบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1274	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	แพร่	วิทยาเขตแพร่ ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1275	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	แพร่	วิทยาเขตแพร่ ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1276	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	ศูนย์จังหวัดอำนาจเจริญ อ. เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1277	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กระบี่	ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1278	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กระบี่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1279	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1280	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1281	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1282	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1283	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1284	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	รัฐศาสตรบัณฑิต	บริหารรัฐกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1285	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1286	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	ภาษาไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1287	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กาญจนบุรี	เขื่อนท่าทุ่งนา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1288	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กำแพงเพชร	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1289	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ขอนแก่น	เขื่อนอุบลรัตน์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1290	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จันทบุรี	เทศบาลตำบลบางกะจะ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1291	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จันทบุรี	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1292	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ชลบุรี	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1293	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ชุมพร	สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมพร	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1294	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้ง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1295	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	เทศบาลเมืองอุโมงค์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1296	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	โรงเรียนวชิรวิทย์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1297	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1298	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	โรงเรียนหอพระ	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1299	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สนามกอล์ฟกัสซีน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการกอล์ฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1300	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	นิติศาสตรบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1301	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1302	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1303	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1304	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1305	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	รัฐศาสตรบัณฑิต	บริหารรัฐกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1306	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สื่อสารมวลชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1307	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อาคารเก่า) จ.เชียงใหม่	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1308	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ตาก	เทศบาลตำบลสามเงา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1309	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ตาก	โรงเรียนผดุงปัญญา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1310	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ตาก	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1311	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครปฐม	เทศบาลตำบลนครปฐม	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1312	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครปฐม	โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1313	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครปฐม	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1314	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครราชสีมา	เทศบาลเมืองบัวใหญ่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1315	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครราชสีมา	อาคารเจริญภัณฑ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1316	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครราชสีมา	อาคารเจริญภัณฑ์ สาขามหาไทย์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1317	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลไม่เรียง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1318	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1319	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1320	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1321	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นนทบุรี	โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1322	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นนทบุรี	โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปลัมภ์)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1323	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นนทบุรี	โรงเรียนโศคศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1324	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นนทบุรี	สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1325	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นราธิวาส	เทศบาลตำบลเรือเสาะ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1326	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	น่าน	วัดพระธาตุแช่แห้ง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1327	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	น่าน	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1328	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	น่าน	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1329	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปทุมธานี	เทศบาลเมืองรังสิต	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1330	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลกบินทร์	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1331	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนเทคนิคพิษณุโยธาอยุธยา	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1332	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1333	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พะเยา	โรงเรียนปรีดิธรรม วัดศรีโคมคำ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1334	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พะเยา	โรงเรียนปรีดิธรรม	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1335	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เพชรบุรี	คุ้มเขาวัง	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1336	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เพชรบุรี	ชมรมนิติศาสตร์รามคำแหงเมืองเพชร	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1337	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	แพร่	เทศบาลตำบลสูงเม่น	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1338	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ภูเก็ต	โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1339	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ภูเก็ต	โรงเรียนสตรีภูเก็ต	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1340	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ภูเก็ต	สำนักผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 10	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1341	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ภูเก็ต	ห้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1342	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยโสธร	โรงเรียนอนุบาลยโสธร	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1343	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยโสธร	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1344	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยโสธร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1345	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยะลา	เทศบาลตำบลลำใหม่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1346	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลเชียงใหม่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1347	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ร้อยเอ็ด	โรงเรียนศรีธวัชวิทยา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1348	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ร้อยเอ็ด	โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1349	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระนอง	โรงเรียนหิมงชิน	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1350	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระยอง	โรงเรียนบ้านค่าย	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1351	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระยอง	โรงเรียนบ้านค่าย	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1352	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระยอง	โรงแรมโกลเด้น ซิตี้	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1353	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ราชบุรี	เทศบาลตำบลเขาสูง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1354	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ราชบุรี	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1355	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลพบุรี	โรงเรียนสอนกอล์ฟพงษ์ชัย ใจดี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการกอล์ฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1356	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลำปาง	เทศบาลตำบลปอแก้ว	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1357	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลำปาง	เทศบาลตำบลแม่ปู้	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1358	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลำปาง	โรงเรียนถิ่นพิทยาคม	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1359	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลำปาง	ศูนย์ฝึกอบรมแม่มาะ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การไฟฟ้าฝ้ายผลิตฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1360	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ลำพูน	เทศบาลตำบลอุโมงค์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1361	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เลย	เทศบาลตำบลวังสะพุง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1362	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สกลนคร	ไม่ระบุ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1363	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สกลนคร	โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1364	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สกลนคร	โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1365	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	เทศบาลเมืองบ้านพรุ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1366	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1367	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1368	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1369	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1370	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1371	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.สงขลา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1372	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สงขลา	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1373	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สตูล	เทศบาลตำบลกำแพง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1374	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรปราการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1375	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรปราการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1376	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสงคราม	โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1377	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	เทศบาลตำบลหลักห้า	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1378	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุภูลราชูร์)	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1379	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 8	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1380	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 8	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การสื่อสารพัฒนาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1381	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	โรงเรียนวัดคลองครุ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1382	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สมุทรสาคร	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1383	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สระแก้ว	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1384	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สระบุรี	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1385	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลสองพี่น้อง	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1386	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุพรรณบุรี	โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1387	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุพรรณบุรี	โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1388	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุพรรณบุรี	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1389	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุราษฎร์ธานี	โรงเรียนสุราษฎร์ธานี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1390	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุราษฎร์ธานี	โรงเรียนสุราษฎร์ธานี	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1391	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สุราษฎร์ธานี	โรงเรียนสุราษฎร์วิทยา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1392	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	บึงกาฬ	วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1393	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุดรธานี	เทศบาลตำบลพันดอน	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1394	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุดรธานี	ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1395	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุดรธานี	ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1396	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุดรธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่	ศิลปศาสตรบัณฑิต	โครงการการเรียนการสอนสู่ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ อบจ./เทศบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1397	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุบลราชธานี	ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1398	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อุบลราชธานี	ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1399	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	กรุงเทพฯ	สำนักวิชาการสนเทศศาสตร์ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1400	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพีซีทาวเวอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	การจัดการมหาบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1401	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพีซีทาวเวอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	รับทราบ
1402	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพีซีทาวเวอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1403	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สุราษฎร์ธานี	ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพีซีทาวเวอร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบ
1404	มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	อาคารเมธียาเซ็นเตอร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	รับทราบ
1405	มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	อาคารเมธียาเซ็นเตอร์	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	รับทราบ
1406	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	บุรีรัมย์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ (บริษัท บุรีรัมย์การศึกษา)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1407	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	บุรีรัมย์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ (บริษัท บุรีรัมย์การศึกษา)	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1408	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	ปทุมธานี	โครงการจัดการศึกษาออกที่ตั้งวัชรพล	พยาบาลศาสตรบัณฑิต		รับทราบ
1409	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กาญจนบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	การจัดการงานช่างและผังเมือง	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1410	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ชลบุรี	โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ (ต่อเนื่อง)	รับทราบ
1411	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการโฆษณา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1412	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการลูกค้าสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1413	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการพจนานตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1414	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการวารสารและหนังสือพิมพ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1415	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการวิทยุและโทรทัศน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1416	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	รับทราบ
1417	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ	รับทราบ
1418	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กรุงเทพฯ	อาคารธนาภรณ์ บางพลัด	ศิลปบัณฑิต	การออกแบบมัลติมีเดีย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1419	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาเอซีซี (ACC Campus)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ กลุ่มวิชาเอกพาณิชยศาสตร์	รับทราบ
1420	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาเอซีซี (ACC Campus)	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1421	มหาวิทยาลัยอีสาน	กาฬสินธุ์	ศูนย์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1422	มหาวิทยาลัยอีสาน	ชัยภูมิ	โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1423	มหาวิทยาลัยอีสาน	ชัยภูมิ	โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1424	มหาวิทยาลัยอีสาน	ชัยภูมิ	โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1425	มหาวิทยาลัยอีสาน	เลย	โรงเรียนเลยบริหารธุรกิจ	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1426	มหาวิทยาลัยอีสาน	เลย	โรงเรียนเลยบริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1427	มหาวิทยาลัยอีสาน	เลย	โรงเรียนเลยบริหารธุรกิจ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1428	มหาวิทยาลัยอีสาน	สกลนคร	โรงเรียนสว่างแดนดิน	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1429	มหาวิทยาลัยอีสาน	สกลนคร	โรงเรียนสว่างแดนดิน	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1430	มหาวิทยาลัยอีสาน	สกลนคร	โรงเรียนสว่างแดนดิน	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1431	มหาวิทยาลัยอีสาน	หนองบัวลำภู	โรงเรียนสมบูรณวิทย์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1432	มหาวิทยาลัยอีสาน	หนองบัวลำภู	โรงเรียนสมบูรณวิทย์	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1433	มหาวิทยาลัยอีสาน	หนองบัวลำภู	โรงเรียนสมบูรณวิทย์	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1434	มหาวิทยาลัยอีสาน	อุดรธานี	ศูนย์การศึกษา SLOT	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1435	มหาวิทยาลัยอีสาน	อุดรธานี	ศูนย์การศึกษา SLOT	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1436	มหาวิทยาลัยอีสาน	อุดรธานี	ศูนย์การศึกษา SLOT	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1437	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มุกดาหาร	ศูนย์การจัดการศึกษา จ.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	รับทราบ
1438	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มุกดาหาร	ศูนย์การจัดการศึกษา จ.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย	บัญชีบัณฑิต		รับทราบ
1439	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มุกดาหาร	ศูนย์การจัดการศึกษา จ.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบ
1440	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมิตรพลพัฒนศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1441	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กรุงเทพฯ	โรงเรียนมิตรพลพัฒนศึกษา	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1442	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยพัฒนศึกษาเขตพน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1443	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยพัฒนศึกษาเขตพน	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1444	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	สมุทรสาคร	โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1445	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	สมุทรสาคร	โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1446	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	สุพรรณบุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		รับทราบ
1447	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการจัดการ	รับทราบ
1448	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม	รับทราบ
1449	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการตลาด	รับทราบ
1450	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการบัญชี	รับทราบ
1451	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	รับทราบ
1452	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการจัดการ (ต่อเนื่อง)	รับทราบ
1453	วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)	รับทราบ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1485	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	นครราชสีมา	โรงพยาบาลเซนต์แมรี	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	จิตวิทยาประยุกต์	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1486	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	สระแก้ว	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพยาบาล	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1487	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	สระบุรี	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพยาบาล	รับทราบ
1488	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	เวียดนาม	Hong Bang University International	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1489	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	เวียดนาม	Hong Bang University International	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การพยาบาลขั้นสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1490	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโลจิสติกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1491	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1492	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1493	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ชลบุรี	โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1494	วิทยาลัยดุสิตธานี	ชลบุรี	โรงเรียนนานาชาติพัทยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1495	วิทยาลัยดุสิตธานี	ชลบุรี	โรงเรียนนานาชาติพัทยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการท่องเที่ยว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1496	วิทยาลัยดุสิตธานี	ชลบุรี	โรงเรียนนานาชาติพัทยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการไมซ์และอีเวนต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1497	วิทยาลัยดุสิตธานี	ชลบุรี	โรงเรียนนานาชาติพัทยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1498	วิทยาลัยดุสิตธานี	ชลบุรี	โรงเรียนนานาชาติพัทยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการสปา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1499	วิทยาลัยทองสุข	ชุมพร	โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ อ.สวี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1500	วิทยาลัยทองสุข	ชุมพร	โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ อ.สวี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1501	วิทยาลัยทองสุข	นครปฐม	โรงเรียนหอเอกวิทยา อ.เมือง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1502	วิทยาลัยทองสุข	นครปฐม	โรงเรียนหอเอกวิทยา อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1503	วิทยาลัยทองสุข	นครปฐม	โรงเรียนหอเอกวิทยา อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1504	วิทยาลัยทองสุข	นครปฐม	ศูนย์การศึกษา(ไร่ชิง) อ.สามพราน	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1505	วิทยาลัยทองสุข	น่าน	วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1506	วิทยาลัยทองสุข	พิษณุโลก	สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 1 อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1507	วิทยาลัยทองสุข	พิษณุโลก	สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 1 อ.เมือง	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวนามัย	รับทราบ
1508	วิทยาลัยทองสุข	พิษณุโลก	สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 1 อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1509	วิทยาลัยทองสุข	ระยอง	ศูนย์การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านสวนอุดมโกชนรีรีสอร์ท อ.แกลง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1510	วิทยาลัยทองสุข	สมุทรปราการ	โรงเรียนอนุศาสนวิद्याสมุทรปราการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1511	วิทยาลัยทองสุข	สมุทรปราการ	โรงเรียนอนุศาสนวิद्याสมุทรปราการ	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1512	วิทยาลัยทองสุข	สมุทรสาคร	โรงพยาบาลเอกชัย อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1513	วิทยาลัยทองสุข	สมุทรสาคร	โรงพยาบาลเอกชัย อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1514	วิทยาลัยทองสุข	หนองคาย	ศูนย์การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1515	วิทยาลัยทองสุข	สุโขทัย	วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1516	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้	ยะลา	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1517	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1518	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1519	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1520	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1521	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1522	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1523	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1524	วิทยาลัยนครราชสีมา	กรุงเทพฯ	วิทยาการกรุงเทพ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1525	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1526	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโลจิสติกส์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1527	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1528	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1529	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	พยาบาลศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1530	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	การแพทย์แผนจีน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1531	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคนิคการแพทย์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1532	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1533	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1534	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1535	วิทยาลัยนครราชสีมา	นครราชสีมา	โรงเรียนเทคโนโลยีชนะเลิศ	อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1536	วิทยาลัยนครราชสีมา	ปราจีนบุรี	โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรทอง	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1537	วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา	กรุงเทพฯ	ศูนย์การศึกษาสุวรรณคี อาคารสกุลไทยสุวรรณคี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1538	วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	นครราชสีมา	ศูนย์การศึกษาโคราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ศิลปศาสตรบัณฑิต	พุทธศาสตรศึกษา	รับทราบ
1539	วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	นครราชสีมา	ศูนย์การศึกษาโคราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	พุทธศาสตรศึกษา	รับทราบ
1540	วิทยาลัยราชพฤกษ์	พระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด (ต่อเนื่อง)	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1541	วิทยาลัยราชพฤกษ์	พระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1542	วิทยาลัยราชพฤกษ์	พระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1543	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ภูเก็ต	โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	รับทราบ
1544	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ภูเก็ต	โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	รับทราบ
1545	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ภูเก็ต	โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	รับทราบ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1546	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1547	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1548	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1549	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1550	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโลจิสติกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1551	วิทยาลัยราชพฤกษ์	ระยอง	โรงเรียนระยองพาณิชยการ	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1552	วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	รับทราบ
1553	วิทยาลัยสันตพล	ลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1554	วิทยาลัยสันตพล	สกลนคร	โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1555	วิทยาลัยสันตพล	สกลนคร	โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1556	วิทยาลัยสันตพล	สกลนคร	โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต	บัญชีบัณฑิต	การบัญชี	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1557	วิทยาลัยสันตพล	สกลนคร	โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1558	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	เทคโนโลยีบัณฑิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1559	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสสินทวงศ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนจรัสสินทวงศ์ บริหารธุรกิจ
1560	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อเนื่อง)	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1561	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ระบบสารสนเทศ	รับทราบ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิม โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ
1562	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสสินทวงศ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนจรัสสินทวงศ์ บริหารธุรกิจ
1563	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด (ต่อเนื่อง)	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1564	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1565	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บัญชีบัณฑิต	บัญชี	และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิม โรงเรียน จรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ
1566	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	บัญชีบัณฑิต	บัญชี (ต่อเนื่อง)	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1567	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	การประยุกต์ใช้ภาษาจีน	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1568	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาไทย	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1569	วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง	กรุงเทพฯ	โรงเรียนจรัสสินทวงศ์บริหารธุรกิจ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	รับทราบและแจ้งปิดการเรียนการสอน
1570	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	ชลบุรี	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1571	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	ชลบุรี	สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนอมตะนคร	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการโลจิสติกส์	รับทราบ

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1572	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	กรุงเทพฯ	อาคารชินวัตร 3	หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	เทคโนโลยีสารสนเทศ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1573	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นครนายก	ศูนย์บริการวิชาการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1574	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นครนายก	ศูนย์บริการวิชาการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1575	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นครนายก	ศูนย์บริการวิชาการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	บัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1576	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นครนายก	ศูนย์บริการวิชาการ	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1577	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นนทบุรี	อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทองธานี 16/7 - 9	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1578	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นนทบุรี	อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทองธานี 16/7 - 9	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1579	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นนทบุรี	อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทองธานี 16/7 - 9	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การจัดการพยาบาลชุมชน	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1580	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นนทบุรี	อาคารพาณิชย์หมู่บ้านเมืองทองธานี 16/7 - 9	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารจัดการภาครัฐ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1581	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	นนทบุรี	โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1582	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	ปราจีนบุรี	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1583	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	ปราจีนบุรี	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1584	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	ปราจีนบุรี	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1585	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์การค้ารุ่งเจริญปาร์ค	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิมศูนย์บริการวิชานิมิต อุตสาหกรรมโรจนะ
1586	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์การค้ารุ่งเจริญปาร์ค	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1587	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์การค้ารุ่งเจริญปาร์ค	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1588	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
1589	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
1590	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
1591	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
1592	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	นิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1593	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1594	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1595	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	พะเยา	โรงเรียนศรีวิราชพานิชการเทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	การปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1596	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	ภูเก็ต	ไม่ระบุ	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1597	สถาบันเทคโนโลยีแห่งโยธยา	ร้อยเอ็ด	โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิค	นิติศาสตรบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1598	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1599	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1600	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1601	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1602	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1603	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1604	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ลพบุรี	โรงเรียนเทคนิคณิชยการลพบุรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	เทคโนโลยีการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1605	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	กรุงเทพฯ	บริษัทรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ จำกัด	สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาการคอมพิวเตอร์	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1606	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ชลบุรี	วิทยาลัยมหาดไทย	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		แจ้งปิดการเรียนการสอน
1607	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ชลบุรี	วิทยาลัยมหาดไทย	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1608	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	นครราชสีมา	ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1609	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พิษณุโลก	โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1610	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ยะลา	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพัฒนาสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1611	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ระยอง	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1612	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สงขลา	โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1613	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สุราษฎร์ธานี	โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและเอกชน	รับทราบ
1614	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	อุดรธานี	โรงเรียนอุดรวิทยา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ
1615	สถาบันรัชต์ภาคย์	ชัยภูมิ	โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1616	สถาบันรัชต์ภาคย์	ชัยภูมิ	โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ
1617	สถาบันรัชต์ภาคย์	เชียงใหม่	โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1618	สถาบันรัชต์ภาคย์	เชียงใหม่	โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1619	สถาบันรัชต์ภาคย์	เชียงใหม่	โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการบริหารการปกครอง	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1620	สถาบันรัชต์ภาคย์	เชียงใหม่	โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1621	สถาบันรัชต์ภาคย์	ตาก	โรงเรียนโสมนวรรคณวิทยา (วัดดอนไชย)	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1622	สถาบันรัชต์ภาคย์	นครราชสีมา	อาคารรัชต์ภาคย์	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1623	สถาบันรัชต์ภาคย์	นครศรีธรรมราช	อาคารรัชต์ภาคย์ ถนนเทวบุรี อำเภอเมือง	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิมโรงเรียนเมือง นครศรีธรรมราช
1624	สถาบันรัชต์ภาคย์	นครศรีธรรมราช	อาคารรัชต์ภาคย์ ถนนเทวบุรี อำเภอเมือง	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยน สถานที่จากเดิมโรงเรียนเมือง นครศรีธรรมราช

**ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แจ้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอให้โปรดให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย**

อันดับที่	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัด	ศูนย์	หลักสูตร	สาขา	สถานะ
1625	สถาบันรัชต์ภาคย์	นครศรีธรรมราช	อาคารรัชต์ภาคย์ ถนนเทวบุรี อำเภอเมือง	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิมโรงเรียนเมื่อนครศรีธรรมราช
1626	สถาบันรัชต์ภาคย์	นราธิวาส	โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ. ยี่งอ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิม โรงเรียนอัลฮิยะฮ์วิทยา
1627	สถาบันรัชต์ภาคย์	พะเยา	โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1628	สถาบันรัชต์ภาคย์	พัทลุง	วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1629	สถาบันรัชต์ภาคย์	ยะลา	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1630	สถาบันรัชต์ภาคย์	ยะลา	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	ไม่รับทราบ
1631	สถาบันรัชต์ภาคย์	ยะลา	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1632	สถาบันรัชต์ภาคย์	ร้อยเอ็ด	โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1633	สถาบันรัชต์ภาคย์	ร้อยเอ็ด	โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1634	สถาบันรัชต์ภาคย์	ลพบุรี	โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1635	สถาบันรัชต์ภาคย์	ลพบุรี	โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1636	สถาบันรัชต์ภาคย์	ลพบุรี	โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1637	สถาบันรัชต์ภาคย์	สกลนคร	วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	กลุ่มวิชาเอกการบริหารการปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1638	สถาบันรัชต์ภาคย์	สกลนคร	วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1639	สถาบันรัชต์ภาคย์	สมุทรสงคราม	โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1640	สถาบันรัชต์ภาคย์	สุโขทัย	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน
1641	สถาบันรัชต์ภาคย์	สุรินทร์	โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	ไม่รับทราบ และแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากเดิมโรงเรียนหนองโตงวิทยา
1642	สถาบันรัชต์ภาคย์	หนองบัวลำภู	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู 2	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	รับทราบ และแจ้งปิดการเรียนการสอน
1643	สถาบันรัชต์ภาคย์	หนองบัวลำภู	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู 2	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา	แจ้งปิดการเรียนการสอน

* รับทราบ หมายถึง สกอ รับทราบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

** ไม่รับทราบ หมายถึง สกอ ไม่รับทราบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ